



ประกาศเทศบาลตำบลปายangk
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลปายangk ขอประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) ซึ่งผู้บริหารเทศบาลตำบลปายangk ให้การอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชัย ฮาวคำฟู)

นายกเทศมนตรีตำบลปายangk

วันที่พิมพ์ : 25/10/2565 11:35:01

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปายangkong อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่าย อื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งานบริหาร ทั่วไป	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด สถานที่ราชการ	ฉบับแรก	102,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สถานที่ราชการ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเหมาเอกชนและ การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สถานที่ราชการ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลง วันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ

								พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นรายจ่าย ในลักษณะ ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	รายจ่ายประจำปีที่เป็นรายจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่น ที่เกี่ยวข้อง
แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งานบริหาร ทั่วไป	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่าย เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ อื่นๆ	ฉบับแรก	150,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ ค่าจ้างเอกชนดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าจ้างเหมาโฆษณา และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ค่าจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าไปประกาศ เกียรติคุณ ค่ารอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความ ช่วยเหลือหรือควรได้รับการยกย่องจากทาง ราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ ค่าจ้าง ปรับปรุงโดเมน เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมการคืน บัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทาง ไปราชการหรือ ค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืน หรือเปลี่ยนได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้งดหรือ เลื่อนการเดินทางไปราชการและให้รวมถึงกรณี เหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางไป ได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็น เหตุ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ทางการเงินเพื่อความสะดวกขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การกำจัดแมลง แมง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็น พาหะนำโรคร้ายมาสู่คน และให้หมายความ	เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ ค่าจ้างเอกชนดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าจ้างเหมาโฆษณา และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ค่าจัดทำ เอกสาร ประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าไป ประกาศเกียรติคุณ ค่ารอบใบประกาศเกียรติ คุณ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความ ช่วยเหลือ หรือควรได้รับการยกย่องจากทาง ราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ ค่าจ้าง ปรับปรุงโดเมน เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมการคืน บัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทาง ไปราชการหรือ ค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืน หรือเปลี่ยนได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้งดหรือ เลื่อนการเดินทางไปราชการและให้รวมถึงกรณี เหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางไป ได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการ เป็นเหตุ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ทางการเงินเพื่อความสะดวกขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการกำจัดแมลง แมง หนู หรือสัตว์ที่ อาจเป็นพาหะนำโรคร้ายมาสู่คน และให้

							<p>รวมถึงการกำจัดเชื้อโรคหรือเชื้อรา ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยรวม ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ และวิทยุค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ กรณีจำเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ใช้ในราชการ ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียมศาล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์ ฟังก์ชันใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาบริการ ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช้เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างอย่างไร และอยู่ในความ</p>	<p>หมายความรวมถึงการกำจัดเชื้อโรคหรือเชื้อรา ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยรวม ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ และวิทยุ ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ กรณีจำเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ใช้ในราชการ ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียมศาล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์ฟังก์ชันใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาบริการ ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช้เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	---

							<p>รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทำหมัน ฯลฯ เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเหมาเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 	<p>ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทำหมัน ฯลฯ เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
--	--	--	--	--	--	--	---	---

แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งานบริหาร ทั่วไป	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบุคคล หรือเอกชนในเรื่อง ต่างๆ	ฉบับแรก	816,000.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป เพื่อช่วยเหลืองานของเทศบาลตำบลปายangk เช่น ช่วยเหลือกิจการงานเจ้าหน้าที่ หรืองานอื่นที่มีภารกิจเพิ่มเติม ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเหมาเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป เพื่อช่วยเหลืองานของเทศบาลตำบลปายangk เช่น ช่วยเหลือกิจการงานเจ้าหน้าที่ หรืองานอื่นที่มีภารกิจเพิ่มเติม ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>
แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งาน บริหารงาน คลัง	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลหรือเอกชน ในเรื่องต่างๆ	ฉบับแรก	306,000.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป เพื่อช่วยเหลืองานของเทศบาลตำบลปายangk เช่น ช่วยเหลือกิจการงานเจ้าหน้าที่ หรืองานอื่นที่มีภารกิจเพิ่มเติม ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป เพื่อช่วยเหลืองานของเทศบาลตำบลปายangk เช่น ช่วยเหลือกิจการงานเจ้าหน้าที่ หรืองานอื่นที่มีภารกิจเพิ่มเติม ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p>

								<p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเหมาเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>
แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งาน บริหารงาน คลัง	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่าย เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ อื่นๆ	ฉบับแรก	30,000.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ ค่าจ้างเอกชน ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าจ้างเหมาโฆษณา และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ค่าจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมการคืนบัตรเปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ ค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณี</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ ค่าจ้างเอกชน ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ค่าจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมการคืนบัตรเปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ ค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนได้กรณีเลื่อนการเดินทางไป</p>

								<p>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสิ่งให้คงหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการและให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็นเหตุ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกำจัดแมลง แมง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะนำโรคร้ายมาสู่คน และให้หมายความรวมถึงการกำจัดเชื้อโรคหรือเชื้อรา ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการ โดยรวม ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ และวิทยุ ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ กรณีจำเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าฉีกฟอก ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ใช้ในราชการ ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้าง</p>	<p>ราชการ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสิ่งให้คงหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการและให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็นเหตุ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกำจัดแมลง แมง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะนำโรคร้ายมาสู่คน และให้หมายความรวมถึงการกำจัดเชื้อโรคหรือ เชื้อรา ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการ โดยรวม ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ และวิทยุ ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ กรณีจำเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าฉีกฟอก ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ใช้ในราชการ ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>ออก แบบ ค่า รับ รอง แบบ ค่า จ้าง นายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียม ศาล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่า เครื่องโทรศัพท์ฟ่งภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับ สัญญาณต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาบริการ ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำ การอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช้เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้าง ผู้แสดงแบบค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าตรวจวิ นิจฉัยโรค ค่าทำหมัน ฯลฯ เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเหมาเอกชนและ การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 	<p>ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้าง นายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าเช่า เครื่องถ่าย เอก ส าร ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำ พิพากษา ค่าธรรมเนียมศาล ค่าจ้างเหมา บริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่า ติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่า เครื่องโทรศัพท์ฟ่งภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับ สัญญาณต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาบริการ ที่เป็นการจ้าง ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช้ เป็น การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบ ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการ กำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม ทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทำหมัน ฯลฯ เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
--	--	--	--	--	--	--	---	--

								พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะ ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะ ค่าใช้สอยวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่าย เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลหรือเอกชน	ฉบับแรก	204,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลหรือเอกชน ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ปกติของตำบลปรางค์กู่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น เช่น คนงานช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย หรืองานอื่นที่มีภารกิจเพิ่มขึ้น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเหมาเอกชนและ การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะ ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลหรือ เอกชนปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมการปฏิบัติงานตาม หน้าที่ปกติของตำบลปรางค์กู่ และปฏิบัติ หน้าที่อื่น เช่น คนงานช่วยเหลืองานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่นที่มีภารกิจ เพิ่มขึ้น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน และการ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะ ค่าใช้สอยวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลหรือเอกชน	ฉบับแรก	408,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป เพื่อช่วยเหลืองานของเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เช่น ช่วยเหลือการงานเจ้าหน้าที่ หรืองานอื่นที่มีภารกิจเพิ่มเติม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเหมาเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป เพื่อช่วยเหลืองานของเทศบาลตำบลปรางค์กู่ เช่น ช่วยเหลือการงานเจ้าหน้าที่ หรืองานอื่นที่มีภารกิจเพิ่มเติม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเหมาเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลายางคก	ฉบับแรก	180,000.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งเด็กนักเรียน (เด็กปฐมวัย) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลายางคก เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (6) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 20</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเหมาเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งเด็กนักเรียน (เด็กปฐมวัย) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลายางคก เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (6) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 20</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>
----------------	-----------------------------------	-------------	------------	--------------------------------	--	---------	------------	--	--

แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าสนับสนุนค่าจัดสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ฉบับแรก	102,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับเด็กอายุ 2 - 5ปี จำนวน 60 คน อัตราคนละ 1,700.-บาท/ปี -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (6) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 20 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 252 ลำดับที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับเด็กอายุ 2 - 5ปี จำนวน 60 คน อัตราคนละ 1,734.-บาท/ปี -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (6) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 20 -เป็นไปตามหนังสือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว 23489 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 252 ลำดับที่ 2
แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ฉบับแรก	45,200.00	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี) ดังนี้ -ค่าหนังสือเรียน จำนวน 40 คน อัตราคนละ 200.-บาท/ปี -ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 40 คน อัตราคนละ 200.-บาท/ปี -ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 40 คน อัตรา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี) ดังนี้ -ค่าหนังสือเรียน จำนวน 40 คน อัตราคนละ 200.-บาท/ปี -ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 40 คน อัตราคนละ 290.-บาท/ปี -ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 40 คน อัตรา

								<p>คนละ 300.-บาท/ปี</p> <p>-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน 40 คนอัตราคนละ 430.-บาท/ปี</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (6) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 20</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ ม ท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 252 ลำดับที่ 1</p>	<p>คนละ 325.-บาท/ปี</p> <p>-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน 40 คนอัตราคนละ 438.-บาท/ปี</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (6) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 20</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว 23489 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 252 ลำดับที่ 1</p>
แผนงาน สาธารณสุข	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการต่างๆ รวมทั้งค่าสำรวจ ข้อมูลสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์	ฉบับแรก	19,000.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ รวมทั้งค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ รวมทั้งค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p>

								- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเหมาเอกชน และการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุข อื่น	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การแพทย์ฉุกเฉิน	ฉบับแรก	714,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการช่วยเหลือ งานราชการ งานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปรางค์ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเหมา เอกชนและ การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะ ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง การ ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการ แพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการช่วยเหลือ งานราชการ งานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปรางค์ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะ ค่าใช้สอยวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง การ ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการ

								และประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	แพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน ในระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานเคหะ และชุมชน	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลหรือเอกชน ในเรื่องต่าง ๆ	ฉบับแรก	714,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำรด เก็บขยะ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเหมา เอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะ ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง และหนังสือสั่ง การอื่นที่เกี่ยวข้อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำ รดเก็บขยะ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะ ค่าใช้สอยวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลหรือเอกชน	ฉบับแรก	306,000.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป เพื่อช่วยเหลืองานของเทศบาลตำบลปางยางคก เช่น ช่วยเหลือกิจการงานเจ้าหน้าที่ หรืองานอื่นที่มีภารกิจเพิ่มเติม ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเหมาเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป เพื่อช่วยเหลืองานของเทศบาลตำบลปางยางคก เช่น ช่วยเหลือกิจการงานเจ้าหน้าที่ หรืองานอื่นที่มีภารกิจเพิ่มเติม ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>
------------------------------------	--	-----------------	------------	--	-------------------------------------	---------	------------	--	--

<p>แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา</p>	<p>งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา</p>	<p>งบ ดำเนินงาน</p>	<p>ค่าใช้จ่าย</p>	<p>รายจ่าย เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ</p>	<p>ค่าจ้างเหมาบริการ อื่นๆ</p>	<p>ฉบับแรก</p>	<p>50,000.00</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ ดังนี้ ค่าจ้างเอกชนดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าจ้างเหมาโฆษณา และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ค่าจัดทำ เอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใบ ประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติ คุณ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความ ช่วยเหลือ หรือควรได้รับการยกย่องจากทาง ราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ ค่าจ้าง ปรับปรุงโดเมน เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมการคิน บัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทาง ไปราชการหรือ ค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคิน หรือเปลี่ยนได้กรณีเลื่อนการเดินทางไป ราชการ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ งดหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการและให้ รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถ เดินทางไปได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกิดจากตัวผู้เดินทางไป ราชการเป็นเหตุ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทำ ธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการกำจัดแมลง แมง หนู หรือสัตว์ที่อาจ เป็นพาหนะนำโรคร้ายมาสู่คน และให้หมายความ รวมถึงการกำจัดเชื้อโรคหรือเชื้อรา ค่าใช้จ่ายใน การเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุล สาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการ</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ ค่าจ้างเอกชนดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าจ้างเหมาโฆษณา และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ค่าจัดทำ เอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่า ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศ เกียรติคุณ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือควรได้รับการยกย่อง จากทางราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียม การคินบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการ เดินทางไปราชการหรือ ค่าบัตรโดยสารที่ไม่ สามารถคินหรือเปลี่ยนได้กรณีเลื่อนการเดินทาง ไปราชการ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่ง ให้งดหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการและให้ รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถ เดินทางไปได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกิดจากตัวผู้เดินทาง ไปราชการเป็นเหตุ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ ทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าบริการ หรือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกำจัดแมลง แมง หนู หรือ สัตว์ที่อาจเป็นพาหนะนำโรคร้ายมาสู่คน และให้ หมายความรวมถึงการกำจัดเชื้อโรคหรือเชื้อรา ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อ หนังสือ จุลสารวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยรวม</p>
---	---	-------------------------	-------------------	---	------------------------------------	----------------	------------------	---	---

								<p>โดยรวม ค่าบริการในการกำจัดสิ่ง ปฏิกูล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ผลิต รายการ และการถ่ายทอดทาง สถานีโทรทัศน์ และวิทยุ ค่า ระวัง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่น เพื่อ ใช้ปฏิบัติราชการ กรณีจำเป็นเร่งด่วนเป็นการ ชั่วคราว ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเบี้ยประกันภัย รถยนต์ใช้ในราชการ ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้าง ออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้าง หมายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียม ศาล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่า เครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับ สัญญาณต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ค่าจ้างเหมาบริการ ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำ การอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช้เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้าง</p>	<p>ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และการ ถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ และวิทยุ ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจาก การใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติ ราชการ กรณีจำเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก หนังสือ ค่าซักรีด ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ใช้ ในราชการ ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรอง แบบ ค่าจ้างหมายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียมศาล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ (ที่ไม่เข้า ลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง)ค่าจ้างเหมาบริการ ที่ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช้เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความ รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่า ซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

								<p>ผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทำหมัน ฯลฯ เป็นต้น</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเหมาเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ค่าทำหมัน ฯลฯ เป็นต้น</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่าย เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอก ค่าจ้างออกแบบ ค่า รับรองแบบ	ฉบับแรก	30,000.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562</p> <p>- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว</p>

							4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเหมาเอกชนและ การเบิกจ่ายค่างจ้างเหมาบริการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะ ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง	7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการ เบิกจ่ายเงินค่างจ้างเหมาบริการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะ ค่าใช้สอยวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
--	--	--	--	--	--	--	--	---

1. หัวหน้าหน่วยงาน.....สำนักปลัดเทศบาล..... เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง

(ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง) เนื่องจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้ถูกยกเลิก โดยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 และตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ตามหนังสือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว 23489 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แก้ไขค่าจ้างใหม่

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอำนาจของ ผู้บริหารท้องถิ่น

ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 28



(นางสาวสุพิชญา ศรีสุวรรณค์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น..... 

(ลงชื่อ)..... 

(นางสังวาล ทรายใจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

3. เจ้าหน้าที่

งบประมาณ

ความเห็น.....

1. นายสุธรรม กิตติชนะ

(ลงชื่อ).....

(นายสุธรรม กิตติชนะ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น.....

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายย้าย ชาวคำฟู)

ตำแหน่ง นายเทศมนตรีตำบลปงยางคก

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม ครั้งที่ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่ เดือน พ.ศ.

ตามหนังสือ (ถ้ามี)